

Số: 418/BC-UBND

Ngọk Tụ, ngày 09 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn xã Ngọk Tụ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Thông báo số 06/TB-TTHĐND, ngày 04/11/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã Ngọk Tụ về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, bằng sự phối hợp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo công chức tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch và triển khai tới cán bộ, công chức xã¹. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền luật phòng, chống tham nhũng nhằm giúp mọi cán bộ, công chức hiểu và tự giác chấp hành, tích cực chủ động trong công tác phòng ngừa, đề từng bước đẩy lùi tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã về công tác phòng, chống tham nhũng.

Nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, việc thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ ngày càng tốt hơn.

2. Công tác tuyên truyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và

¹ Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 05/4/2024 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

các quy định của UBND tỉnh về Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí bằng nhiều hình thức tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp tại khu dân cư...

II. CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ:

1. Công tác thực hiện phòng chống tham nhũng:

Công tác cải cách hành chính, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từng bước khắc phục tình trạng khép kín trong hoạt động của cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, công dân khi tham gia các giao dịch công tác hành chính, thời gian giải quyết hồ sơ, công việc được rút ngắn hơn so với trước đây trên một số lĩnh vực: Lĩnh vực đất đai, lĩnh vực bảo trợ xã hội, lĩnh vực Tư pháp, hộ tịch...

Công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản: UBND xã chỉ đạo công chức Địa chính - Xây dựng thường xuyên phối hợp Công an xã, BCH quân sự xã kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm trong việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã. Các thủ tục hành chính về đất đai đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã. Triển khai tốt phương án cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa và một cửa liên thông.

Thực hiện các quy định minh bạch về tài sản thu nhập: UBND xã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo đúng quy định.

Trong thời gian thực hiện, 100% cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản đều đã thực hiện việc kê khai. Chưa phát hiện có trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm về quy định minh bạch tài sản, thu nhập.

2. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Công tác phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, chi hoạt động thường xuyên, chi sự nghiệp các chương trình mục tiêu đảm bảo đúng định mức, chế độ tài chính, loại bỏ các khoản chi sử dụng ngân sách sai chế độ, định mức tiêu chuẩn được đơn vị có thẩm quyền ban hành.

Ủy ban nhân dân xã đã tiết kiệm 96.980.000 đồng để thực hiện cải cách tiền lương theo Quyết định số 720/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 của UBND huyện Đắk Tô về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

UBND xã đã niêm yết, công khai thủ tục xây dựng các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng, khối lượng theo thiết kế đã được UBND huyện phê duyệt, mang lại hiệu quả cao.

Việc chi tiêu hội nghị đều được thực hiện theo tiến độ và dự toán đã được duyệt, ít phát sinh các khoản chi cho hội nghị ngoài chế độ quy định, các cuộc họp có bước cải thiện đáng kể.

Nguồn tài chính của đơn vị hàng năm được công khai rõ ràng, qua hội nghị CBCCC-NLĐ, được cán bộ, công chức nhiệt tình ủng hộ. Quản lý chặt chẽ công tác mua sắm hàng năm của đơn vị.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc triển khai, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đảm bảo công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của đơn vị, đối với công tác mua sắm tài sản cũng như việc thu chi tài chính trong đơn vị.

Thực hiện tốt công tác kê khai tài sản theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của UBND xã Ngọc Tú./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Thanh tra huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thuận

